



Thai Rath  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,100

**ไทยรัฐ**

Section: First Section/-

วันที่: พุทธศักราช 1 ตุลาคม 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22899

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 41.22 Ad Value: 45,342

PRValue (x3): 136,026

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'วิชา' ยื่นนายกฯ ทบทวนมติ ครม. ปณปฎิรูปตำรวจ

## 'วิชา' ยื่นนายกฯ ทบทวนมติ ครม. ปณปฎิรูปตำรวจ

ที่สำนักงานกฤษฎีกา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ก.ย. นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสรุปแนวทางการปฏิรูปกฎหมายในระบบกระบวนการยุติธรรมที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีวันที่ 1 ต.ค. ว่า บทสรุปที่จะนำเสนอมีระดับสั่งให้ผู้บริหารคือ นายกรัฐมนตรี ความยาวประมาณ 4-5 หน้า แต่ในรายละเอียดทั้งหมดมีประมาณ 40-50 หน้า สำหรับกฎหมายที่เราต้องการให้นายกฯเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี โดยเร่งด่วนมี 2 ฉบับ ฉบับแรกคือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... ต้นตอจากการพิจารณาปฏิรูปของ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ส่งต่อให้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ...

“ต่อมาฉันแปร เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. กลายเป็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นำไปปรับปรุงใหม่ ทำให้เนื้อหาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มีหลายส่วนทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป เช่น จะทำให้ตำรวจที่ทำงานเป็นพนักงานสอบสวนต้องทำงานด้วยความอิสระ ไม่ถูกรอกรงำโดยผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการเสนอต่อนายกฯไปแล้วว่า ขอให้ทบทวนมติ ครม. แล้วนำกลับมาพิจารณาใหม่ หมายถึงต้องถอนร่างเดิมที่ ครม. รับหลักการไปแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ปกติเมื่อ ครม. รับหลักการเรื่องใดแล้ว มักไม่ค่อยเปลี่ยน แต่คณะกรรมการของเรายืนยันอย่างเด็ดขาดที่สุดว่าให้นำร่างของนายมีชัยที่ถือว่าดีที่สุดในกฎหมายตำรวจเท่าที่มีมา แต่นายกฯยังไม่ได้รับปากว่าจะแก้ไขอย่างไร หรือไม่ให้นำแนวทางไปเสนอให้นายกฯวันที่ 1 ต.ค. เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล” นายวิชากล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความเป็นไปได้เพียงใดที่นายกฯจะตอบรับข้อเสนอของคณะกรรมการ นายวิชากล่าวว่า ถือเป็นดุลพินิจของนายกฯ เราในฐานะลูกทูลกับคดีนายวรยุทธ หรือบอสน้อยู่วิทยา หลังจาก

ตรวจสอบทุกด้านแล้ว เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นหลักประกันของประชาชน หรือของผู้ที่ไม่มั่นใจกระบวนการยุติธรรม และเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมอ่อนแอ จะทำให้องค์กรตำรวจกลับมาเป็นที่น่าเชื่อถือของทุกคนอีกครั้ง เราต้องชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้นายกฯทราบ เมื่อถามว่า หากนายกฯไม่ตอบรับ จะดำเนินการต่อไปอย่างไร นายวิชา กล่าวว่า หากไม่ตอบรับ คณะกรรมการต้องชี้แจงต่อประชาชน เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องให้สภาพิจารณา ร่วมด้วย เพราะถือว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปที่ต้องร่วมกันพิจารณาทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ถือเป็นจุดที่ต้องเดินหน้าต่อมากที่เดียว ถึงแม้ว่า ครม. จะกลับหรือไม่กลับมติ ถึงอย่างไรกฎหมายฉบับนี้ต้องอยู่ในการพิจารณาของสภา

ถามถึงความแตกต่างระหว่างร่างที่ผ่านมติ ครม. กับฉบับนายมีชัย นายวิชา กล่าวว่า ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ เรื่องการแต่งตั้งและการเลื่อนตำแหน่งของตำรวจ ต้องเป็นไปตามหลักอาวุโสและความรู้ความสามารถ แต่ปรากฏว่าฉบับที่ตำรวจนำไปปรับปรุง เป็นอาวุโสตามลำดับชั้น เช่น คนที่เป็นรองผ.ตร. ถึงจะให้ เป็นอาวุโสแต่ระดับต่ำกว่านั้น อาจเป็นอาวุโสตามเปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2. เรื่องสายงานการสอบสวนที่เราต้องการให้เป็นอิสระ ชุดนายมีชัยร่างให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง มีผู้บัญชาการด้านสอบสวนดูแล 1 คน แต่ร่างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปขึ้นอยู่กับรองผู้กำกับทุก สน. ถือว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพียงแค่สองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้ว วันที่ 1 ต.ค. ตนจะเสนอแนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญา ข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์

ถามถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีนายวรยุทธ นายวิชา กล่าวว่า ขณะนี้บางส่วนส่งไป ป.ป.ช. รวมถึงหน่วยงานอื่นแล้ว ต้องไปสอบสวนสืบสวนเพิ่ม ถือว่าทุกหน่วยงานทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะ ป.ป.ท. ประสานงานและหารือคณะกรรมการชุดตนตลอด ผู้สื่อข่าวถามว่า ความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆ ถือว่าน่าพอใจหรือไม่ นายวิชา กล่าวว่า เราคงไปตั้งใจอย่างนั้นไม่ได้ แต่คณะกรรมการทำหน้าที่ทำได้ ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยเฉพาะกรณีที่ขัดข้อง แม้แต่สภานายความก็ขอความอนุเคราะห์มา ขอให้ส่งสำนวนทั้งหมดไปให้ คณะกรรมการส่งไปให้แล้ว